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   คณะกรรมาธิการได้รับฟังบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 
 

 นายวิสิษฐ์  วัฒนศัพท์ Head of Nationwide Operation and Support Business Unit 
บรรยายสรุปภาพรวม “แนวทางการนํา AI มาใช้กับระบบ Network” ดังน้ี 
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (AIS) มีบริการ 
ประกอบด้วย  
  - Mobile Business 
  - Fixed Broadband  
  - Enterprise Business 
  - Digital Services 
  ในยุคเริ่มต้น AIS ได้เป็น Telecom Service Provider และ
เป็นมาโดยตลอด และในช่วงประมาณ ๑๐ ปีท่ีผ่าน AIS ได้ประกาศท่ีจะ
ปรับตัวเองเป็น Digital Life Service Provider ให้บริการด้านดิ จิทัล 
ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของคนและพยายามผลักดันนวัตกรรมต่าง ๆ โดยเร่ิม
ตั้งแต่ปีท่ีแล้วเป็นต้นมา AIS ได้ประกาศการเป็น Cognitive Tech-Co  
ซ่ึงเป็นการนํา AI มาใช้เพ่ือเพ่ิมความสามารถขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ 
คือ Personalization Real-time และ Interact กล่าวคือเพ่ือการติดต่อส่ือสารกับลูกค้าได้อย่างทันที ท้ังน้ี 
แนวทางในการดําเนินการเพ่ือการเป็น Cognitive Organization คือ Data Insight & Customer Care,  
Autonomous Networks และ IT Intelligence 
  AI คือ ความสามารถของคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองจักรในการเลียนแบบงานของมนุษย์ผ่าน 
การเรียนรู้และระบบอัตโนมัติ ซ่ึง AIS ได้นํา AI มาใช้งานหลายเรื่อง เช่น  
  - การจัดบริการให้กับลูกค้า  
  - หุ่นยนต์ (ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ได้มอบหุ่นยนต์ให้กับโรงพยาบาลกว่า ๒๐ แห่ง)  
 - ใช้ AI ในการตรวจปอด (ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) 
  - สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า 
  - Green Network Sustainable (การลดใช้พลังงาน, Carbon Footprint, Net Zero เป็นต้น) 

 
 
 
 
 

   

๑. แนวทางการนํา AI มาใช้กับระบบ Network
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 การนํา AI มาใช้กับกิจการโทรคมนาคม ไม่ใช่ AIS เป็นรายแรก แต่เป็นมาตรฐานท่ี Operator  
และ Supplier หลายรายท่ัวโลกได้คิดและร่วมกันสร้างมาตรฐาน AI สําหรับองค์กรธุรกิจโทรคมนาคม ดังน้ี 

 
  AIS ได้กําหนดเป้าหมายไว้ว่า กลางปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ในบางกระบวนการจะอยู่ใน Level 3  
และภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ จะอยู่ใน Level 4 โดยมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) รวมถึง
การทํางานร่วมกันกับคู่ค้า (Vendor) ท้ังน้ี เพื่อวัตถุประสงค์สําคัญ คือ 
  ด้านผู้ใช้ : Zero-wait Zero-trouble และ Zero-touch 
 ด้านระบบ : Self-service Self-fulfilling และ Self-assuring   
  AIS ได้เริ่มต้นจากการประเมินและวิเคราะห์บริษัทและกระบวนการเพื่อกําหนดเรื่องท่ีต้อง
ดําเนินการเพ่ือบรรลุ Level ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยโครงการแรก ๆ เร่ิมต้นจากเร่ืองการเข้าถึงลูกค้า 
โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการลูกค้า (ประหยัดเวลา ทรัพยากร และบุคคล) เช่น สามารถลดเวลา 
การซ่อมแซมข้อขัดข้องได้ร้อยละ ๕๐ การคาดเดาความขัดข้องท่ีจะเกิดข้ึนและแก้ไขให้แล้วเสร็จและส่ือสาร
กับลูกค้าก่อนท่ีลูกค้าจะแจ้งหรือร้องเรียน  
  การนํา AI มาใช้ในองค์กรเป็นเรื่องใหม่ของผู้ประกอบการท่ัวโลกซ่ึงมีจํานวนมาก การต่างคนต่างทํา
จะทําให้ประสบความสําเร็จช้า การร่วมมือและแบ่งปันระหว่างกันจึงเป็นเร่ืองสําคัญ ผู้ประกอบการท่ัวโลก
รวมถึง AIS จึงได้ร่วมมือกับ TM Forum และจัดทํา Whitepaper เผยแพร่เก่ียวกับ Used case นอกจากน้ี 
ได้มีการแข่งขัน Catalyst Project ซ่ึง AIS ได้รับรางวัลด้วย 
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  สําหรับทางการแพทย์น้ัน AI เป็นเสมือนตัวช่วยแพทย์ เน่ืองจากการวิเคราะห์ของ AI มีข้ึนก่อน 
การวิเคราะห์ของแพทย์ (Pre-Bias) และไม่มีอคติ (Non-Bias) โดยมีตัวอย่างการทํางานของโรงพยาบาล
จังหวัดน่านซ่ึงมีเคร่ือง MRI แต่ไม่มีรังสีแพทย์ โรงพยาบาลจึงส่งฟิล์มและข้อมูลมายังแพทย์ของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์อ่านค่าในทุกเย็น ดังน้ัน AI จึงไม่ได้มาทํางานแทนแพทย์แต่ตัวช่วยทํางานให้ชัดเจนข้ึนและปราศจาก
อคติ ซ่ึงจะเป็นลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึง AIS ด้วย กล่าวคือ AI ไม่ได้มาแย่งงานคนแต่จะ
มาช่วยการทํางาน และทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะงานของคน เช่น เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติอาจต้องเปล่ียน
ลักษณะงานมาเป็นการให้ข้อมูลหรือสอน AI ให้ทํางานแทน  
 

 

 นายบุญช่วง  ตันสุเทพวีรวงศ์ Head of Radio Operations Unit บรรยายเร่ือง เทคโนโลยี 
AI ท่ีนํามาใช้ในโทรคมนาคม โดยได้นําเสนอตัวอย่าง Used Case ท่ีใช้ใน Network Operation ดังน้ี 

  ๑) Power Saving Solution  
  เน่ืองจาก AIS เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จึงได้
ออกแบบสถานีฐานให้ครอบคลุมและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีกระจายท่ัวประเทศ 
โดยในแต่ละพ้ืนท่ีมีลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมการใช้งานแตกต่างกัน เช่น 
ออฟฟิศ ห้างสรรพสินค้า หรือบ้าน ซ่ึงแต่ละแห่งมีความต้องการ 
ใช้งานมากแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา (Peak Hour) จึงได้นํา AI  
มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ของแต่ละสถานีฐาน แล้วจัดการการใช้
พลังงานไฟฟ้าให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ทําให้สามารถประหยัด
พลังงานลงได้ ๙.๓ ล้านเมกะกิโลวัตต์ต่อปี และลด Carbon Emission 
๖,๘๑๘ ตันต่อปี แต่ท้ังน้ี การลดใช้พลังงานดังกล่าวต้องไม่กระทบ 
ต่อการใช้งานของลูกค้าและไม่ทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเปล่ียนแปลง 

  ๒) AI Network Operations Efficiency Solution 
   - Network Anomaly AI Prediction  
  โดยปกติของสถานีฐานจะมีปัญหาต้องแก้ไขอย่างสม่ําเสมอ ปัจจุบันได้ใช้ AI ช่วยในการวิเคราะห์
และคาดการณ์ว่าสถานีฐานใดจะเกิดปัญหาข้ึน แล้วส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปแก้ไขปรับปรุงก่อนท่ีจะเกิดปัญหา 
   - Drone AI Inspection  
    การนํา Drone และ AI มาช่วยในการตรวจสอบ โดยใช้ Drone ถ่ายภาพอุปกรณ์ Hardware 
บนเสาสัญญาณสูงมาวิเคราะห์ว่ามีปัญหาหรือไม่ แทนการใช้คนปีนข้ึนไป ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงได้  
 - AI Workforce Optimization  
   การนํา AI มาช่วยในการวางแผนของวิศวกรภาคสนามในการทํางาน จากเดิมใช้คนในการตัดสินใจ 
ได้ใช้ AI มาช่วยในการวิเคราะห์วางแผนการเดินทางว่าต้องไปสถานีฐานใดบ้าง และต้องซ่อมแซมเร่ืองใด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและลดการเดินทาง 

๒. เทคโนโลยี AI ท่ีนํามาใช้ในโทรคมนาคม
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   ๓) Radio Self-Healing/ Optimization Solution  
   สถานีฐานทุกแห่งจะถูกออกแบบให้รองรับ Coverage ตามท่ีกําหนดไว้อย่างเพียงพอ  
แต่บางคร้ังเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่สํารอง แต่หากไฟดับนานจนไฟแบตเตอร่ีสํารองหมด 
ก็จะทําให้สัญญาณโทรคมนาคมลดลง (Down) ทําให้ลูกค้าบริเวณน้ันใช้งานไม่ได้ จึงได้นํา AI มาวิเคราะห์ 
หาสถานีฐานท่ีสัญญาณ Down และหาสถานีฐานใกล้เคียงเพ่ือปรับสัญญาณและความครอบคลุมการให้บริการ
ลูกค้าอย่างไรได้บ้าง 

  ๔) Optical Fiber Issues Prediction Solution 
  ปัญหาท่ีลูกค้าแจ้งใช้งานไม่ได้ของ Optical Fiber ส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีสายไฟเบอร์ออพติก 

และ Connector จึงได้นํา AI มาช่วยวิเคราะห์เร่ืองต่าง ๆ เช่น ความแรงสัญญาณ Alarm หรือ Performance  
ต่าง ๆ เพ่ือประเมินว่าลูกค้ารายใดท่ีมีแนวโน้มจะใช้งานไม่ได้ ซ่ึงสามารถคาดการณ์ได้แม่นยําก่อนล่วงหน้า 
๓-๕ วัน และจะติดต่อลูกค้าเพื่อเข้าไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาก่อน โดยได้พยายามยืดเวลาการคาดการณ์ 
ให้ยาวนานข้ึนเพ่ือเผ่ือเวลาการนัดลูกค้าในการเข้าไปตรวจสอบในบ้านลูกค้า 

   ท้ังน้ี มีการนํา AI มาใช้ประมาณกว่า ๒๐ โครงการ และให้บริการแล้วประมาณ ๕-๖ โครงการ 
ซ่ึงเป็นการดําเนินการภายในบริษัท โดยลูกค้าจะยังไม่รู้สึกหรือรับรู้ แต่บริษัทจะพยายามสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ให้กับลูกค้า 

 

 
 

   นางสาวนํ้าทิพย์  ทาตะนาม Contact Center Strategy Manager บรรยายในหัวข้อ การนํา AI 
มาใช้งานจริง Autonomous Network – ระบบ Call Center ในช่ือว่า “อุ่นใจ Chatbot” 

  จากประสบการณ์การดูแลลูกค้าพบว่าลูกค้ามีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 
และมีความต้องการที่สูงข้ึน การรับพนักงานเข้ามาดูแลลูกค้าค่อนข้าง 
มีปัญหาในเร่ืองการหมุนเวียนเปล่ียนงาน และมาตรฐาน ซ่ึง AIS มุ่งเน้นมาก 
ในเร่ืองมาตรฐาน ซ่ึงการจะฝึกอบรมบุคลากรให้มีมาตรฐานเดียวกัน
ค่อนข้างยากและใช้ต้นทุนสูง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙  
เม่ือมีพนักงานติดเช้ือก็จะต้องหยุดทํางาน ๗-๑๔ วัน เพราะฉะน้ัน จึงไม่
สามารถดูแลลูกค้าด้วยคน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จึงได้นํา AI มาขับเคล่ือน 
การให้บริการลูกค้า หรือเรียกว่า “น้องอุ่นใจ” 
  ปัจจุบัน AIS มีลูกค้าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีจํานวนประมาณ ๔๖ ล้าน 

เลขหมาย และมีลูกค้าไฟเบอร์บรอดแบนด์จํานวนประมาณ ๒๒ ล้านราย ซ่ึงมีลูกค้าติดต่อ AIS Contact 
Center มากกว่า ๖ ล้านคร้ังต่อเดือน 
   
  

๓. Autonomous Network – ระบบ Call Center ในช่ือว่า “อุ่นใจ Chatbot” 
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  AIS Contact Center ให้บริการลูกค้าท้ังแบบ Voice และ Non-Voice ดังน้ี 
  Voice : หมายเลข ๑๑๗๕, ๑๑๔๘ และ ๑๑๔๙  ดูแลลูกค้า
ทุกกลุ่ม อาทิ Mass Customer, Serenade, Personal (ผู้ช่วยส่วนตัว) 
รวมไปถึงกลุ่มลูกค้านิติบุคคล 
  Non-Voice : myAIS, Facebook, Twitter, Pantip, Line Shop 
และ Email 
  ลูกค้าทุกกลุ่มท่ีติดต่อเข้ามาจําเป็นต้องมีคนดูแลอย่างมี
มาตรฐาน รวดเร็ว และตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ซ่ึงการจะให้คนดูแลในลักษณะ
ดังกล่าวไม่สามารถทําได้ จึงได้นํา AI มาใช้ 
 ท้ังน้ี เน่ืองจากเทคโนโลยี AI ในโลกมีจํานวนมาก ดังน้ัน 
ก่อนท่ีจะใช้ AI ได้มีการเลือกเทคโนโลยี โดยได้ทําการวิจัยตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ และเริ่มต้นใช้ AI ในปี ค.ศ. ๒๐๑๗  
ในการนํามาตอบลูกค้า แต่ยังไม่ใช่ Pure AI แต่เป็น Rule Base การใช้เทคโนโลยีบางส่วนท่ีเป็น National 
Language Processing ในการตัดคําและจับคําท่ีลูกค้าพิมพ์มา โดยใช้งาน AI ประมาณร้อยละ ๓๐  
อีกร้อยละ ๗๐ ต้องใช้คน ต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ถึงปัจจุบัน ได้ใช้ AI ตัวใหม่ท่ีมีองค์ประกอบของความฉลาด  
๓ ส่วนหลัก คือ 
  ๑) National Language Processing (NLP) : การตัดคํา 
  ๒) National Language Understanding (NLU) : เข้าใจความต้องการของลูกค้า 
  ๓) National Language Generation (NLG) : เข้าใจส่ิงท่ีลูกค้าพิมพ์ และคําท่ีเปล่ียนแปลงได้ 
  ความสามารถของ AI-Powered Contact Center  
  ๑) Smart Greetings   
  ๒) Customer’s Information 
 ๓) Package/Service Information 
 ๔) Consult + Compare Package 
 ๕) Offer Package  
 ๖) Register/Confirm Package 
  โดย AI จะรู้จักและทักทายช่ือลูกค้า ให้ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลบริการท่ีเป็นทางการ (ข้อมูล 
ท่ี AIS ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง) โต้ตอบลูกค้าได้ รวมถึงให้คําแนะนําและนําเสนอแพ็คเกจได้เหมาะสมกับ
ลูกค้ามากท่ีสุด ซ่ึงก่อนจะลงทะเบียนหรือยืนยันแพ็คเกจจะให้ลูกค้ายืนยันตัวตนด้วย OTP 
  อย่างไรก็ตาม อัตราความแม่นยําของ AI คือร้อยละ ๘๙ กล่าวคือ ยังมีลูกค้าบางส่วนท่ี AI  
ไม่สามารถเข้าใจความต้องการได้ AI ก็จะส่งต่อข้อมูลการโต้ตอบกับลูกค้าหรือความเข้าใจเบ้ืองต้นของ AI 
ให้กับพนักงาน (Agent) ดําเนินการดูแลลูกค้าต่อไป นอกจากน้ี ยังมีกลุ่มลูกค้าท่ีใช้พนักงานดูแล ได้แก่
 ๑) High value customers 
   - PA & Platinum 
   - Senior Citizen 
  ๒) Complex issues & Dispute 
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  ๓) Saleable Calls 
  ๔) Save Churn & MNP 
  ค.ศ. ๒๐๑๘ ได้เริ่มใช้ Support Chatbot ในการดูแลลูกค้า แต่ยังไม่สามารถแยกประเภท
ลูกค้าได้ จึงให้บริการเหมือนกันทุกราย และแนะนําแพ็คเก็จท่ีเป็น Best Seller แต่ยังไม่ได้เข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าท้ังหมด โดยทราฟฟิกท่ีเข้ามาทาง Non-Voice จากเดิมก่อนจะใช้ AI มีจํานวนประมาณ ๓๕,๐๐๐ 
คร้ังต่อเดือน ต่อมาเมื่อใช้ AI เพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ ครั้งต่อเดือน ซ่ึงหากไม่มี AI จะต้องใช้
พนักงานจํานวน ๔๕๐ คน แต่ในขณะน้ันมีพนักงานเพียง ๑๑๙ คน กล่าวคือได้นํา AI เข้ามาดูแลลูกค้า 
ร้อยละ ๗๕ และให้พนักงานดูแลอีกร้อยละ ๒๕ สามารถลดต้นทุนค่าจ้างได้ถึง ๑๕ ล้านบาทต่อเดือน 
 หลังจาก ค.ศ. ๒๐๒๐ ได้เห็นพัฒนาการใช้งานทราฟฟิก โดยมีลูกค้าเข้ามาใช้เพิ่มมากข้ึน  
จึงได้มีการพัฒนา AI ให้ใกล้เคียงมนุษย์มากข้ึน (Transform to Humanoid) โดยในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๒๒  
ได้พัฒนา Skill Chatbot โดยทําให้ใกล้เคียงกับ Virtual Agent ให้สามารถบริการลูกค้า by Segment  
ได้ และสามารถรู้จักลูกค้า ให้ข้อมูลลูกค้า ตลอดจนถามโต้ตอบและนําเสนอแพ็คเก็จท่ีลูกค้าต้องการได้  
โดยเมื่อพัฒนาเป็น Skill Chatbot แล้วมีทราฟฟิกเพิ่มข้ึนเป็น ๑ ล้านคร้ังต่อเดือนหรือเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๗๙ 
ซ่ึงหากไม่มี AI จะต้องใช้พนักงาน ๘๐๐ คนในการดูแล โดยที่ AI สามารถดูแลลูกค้าได้ถึงร้อยละ ๙๐ และส่งต่อ
ให้พนักงานเพียงร้อยละ ๑๐ พนักงานลดลงเหลือ ๙๐ คน (ลดลงร้อยละ ๒๔) สามารถลดต้นทุนค่าจ้างได้ 
๓๒ ล้านบาทต่อบาท 
  ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๒ จนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคตมีเป้าหมายคือทํา AI ให้เป็น Specialist 
Virtual Agent หรือพนักงานท่ีมีค่าตัวสูงสามารถบริการลูกค้าได้แบบ end-to-end เข้าใจเรื่องท่ีลูกค้าส่งมา 
เรียนรู้และแบ่งกลุ่มลูกค้าด้วย Life style เช่น กลุ่มนักเล่นเกมส์ กลุ่มแฟนคลับศิลปิน กลุ่มไลฟ์สดขายของ 
เป็นต้น ซ่ึงเพ่ิมเร่ิมทําเม่ือปลายปีท่ีแล้ว แต่มีทราฟฟิกเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๐ ซ่ึงต้องใช้พนักงานจํานวน  
๑,๐๐๐ คน แต่การทํางานของ AI ทําให้มีพนักงานเหลือเพียง ๖๐ คนก็เพียงพอต่อการดูแลลูกค้าเฉพาะ 
ท่ีเป็นเร่ืองยากซับซ้อนกว่าความสามารถ AI โดยสามารถลดต้นทุนได้ ๔๒ ล้านบาทต่อเดือน ท้ังน้ี ภายในปีน้ี
จะเสนอลดพนักงานเหลือ ๕๕ คน และภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ตั้งเป้าหมายลดพนักงานเหลือ ๓๐ คน 
  กระบวนการทํางาน  
  เม่ือลูกค้าแจ้งข้อขัดข้องมายังอุ่นใจ อุ่นใจจะเช่ือมต่อกับระบบหลังบ้านเพื่อตรวจสอบปัญหา 
เม่ือพบปัญหาแล้วจะส่งตารางนัดหมายให้ลูกค้าเลือก จากน้ัน ช่างจะประสานยืนยันกับลูกค้า และเข้าแก้ไข 
เม่ือแก้ไขเสร็จแล้ว อุ่นใจจะสอบถามยืนยันความเรียบร้อยอีกคร้ังว่าลูกค้าสามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว 
ดังน้ัน การให้บริการของ Customer Service จึงเป็นการดูแลลูกค้าท้ังกระบวนการโดยไม่ใช้คน 
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  ผลการทํางานเมื่อเทียบกับมาตรฐานโลก 
 
Customer Satisfaction Index (CSI) : คะแนนความพึงพอใจ  
Net Easy Score (NES) : ใช้งานง่าย 
Revenue : รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
Acquire new Subs : การหาลูกค้าใหม่ ทําได้เดือนละ ๕,๐๐๐ สัญญา 
Save : การรักษาลูกค้าไว้  
   
 
   

  ประเด็นคําถามของคณะกรรมาธิการ 
  ๑. มีการพัฒนา AI สําหรับให้บริการผู้สูงอายุหรือผู้พิการหรือไม่อย่างไร  
    ตอบ AIS มีเป้าหมายการใช้ AI สําหรับบริการกลุ่มพิเศษด้วย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้บกพร่อง 
ทางร่างกายบางประเภท โดยเทคโนโลยี เช่น การทําให้ตัวอักษรใหญ่ข้ึน การให้บริการด้วยเสียงหรือวิดีโอ 
เป็นต้น 
  ๒. แนวทางการพัฒนา AI ควบคู่ไปกับการพัฒนากฎหมาย และแนวทางการควบคุมการใช้งาน
ของลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย มีอย่างไร 
   ตอบ AIS ได้นํา AI มาพัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น PDPA อีกท้ัง มีความเป็นกลางทางการเมืองซ่ึง Chatbot จะไม่ตอบในเรื่องการเมือง และมี Quality 
Assurance (QA) ท่ีคอยสอดส่องและตรวจสอบว่า AI ให้ข้อมูลลูกค้าถูกต้องครบถ้วนตามกฎของ AIS และกฎหมาย
ของ กสทช. 
  การทํางานของ AI มาจากการสอนหรือการให้ข้อมูลโดยคน ซ่ึง AIS จะให้ข้อมูลท่ี Comply 
ในทุก ๆ ด้านตั้งแต่เริ่มต้น 
  AIS มีบริการ Digital Service ในลักษณะ parental Control สําหรับการกําหนดช่วงเวลา
การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม  
  ๓. AIS ได้นํา AI มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือไม่อย่างไร 
   ตอบ โครงการเสริมทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล “อุ่นใจไซเบอร์” การให้ความรู้กับประชาชน 
ไม่ตกเป็นเหย่ือของภัยไซเบอร์ต่าง ๆ โดยได้กระจายไปยังสถานศึกษา สามารถเข้าอบรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
และได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตร (โครงการได้รับรางวัล Champion of WSIS Prize 2023) 
  ๔. ระยะเวลาท้ังกระบวนการตั้งแต่รับเรื่องจากลูกค้าจนถึงแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ มีระยะ 
   ตอบ มีกําหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ของแต่ละ
ปัญหาจะแตกต่างกันโดยระบบจะทําการติดตามและแสดงผลว่าแต่ละกรณีสามารถแก้ไขได้ตาม SLA หรือไม่ 
(Over SLA / In SLA) แล้วจะรวบรวมเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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 นายนวชัย  เกียรติก่อเกื้อ Head of Enterprise Marketing & SME Business Management 
บรรยายในหัวข้อ Smart Digital Accelerator for Business Smart Factory (Somboon Advance Technology) 
  AIS มีกลุ่มธุรกิจท่ีดูแลองค์กร/ธุรกิจ ซ่ึงมีวิสัยทัศน์
คือ "The Most Trusted ICT - Digital Enabler & Accelerator 
For Business" โดยมีพันธกิจในการสร้างเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไทย 
ด้วยการเร่งขับเคลื่อน Digital Transformation ของลูกค้า  
โดยเทคโนโลยีและการให้บริการดิจิทัลท่ีหลากหลายครบครัน 
ด้วยทีมงานท่ีไว้ใจได้ในความสามารถอย่างมืออาชีพ โดยเน้น 
กลยุทธ์ ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
  ๑) 5G Ecosystem : เ ช่ือมต่อ 5G Ecosystem 
เพื่อการทํางานของภาคธุรกิจอย่างรอบด้าน 
  ๒) Intelligent Network : ยกระดับการทํางานของโครงข่ายด้วย Intelligent Network 
 ๓) Digital Infrastructure and Platform : มุ่งเสริมความสมบูรณ์ของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านดิจิทัลและแพลตฟอร์ม 
   - AIS Business Cloud 
   - AIS Cyber Security 
   - AIS IoT และ Ecosystem 
    - CSL ICT Services 
  ๔) Data-Driven Business : เสริมอาวุธด้านการตลาด และเพ่ิมโอกาสการเติบโตด้วย Business 
Big Data 
   - AD Venture Public Company Limited 
    - Teleinfo Media Public Company Limited 
    - Digital Marketing Services 
  ๕) Trusted Professionals : ส่งมอบบริการด้วยทีมงานมืออาชีพ 

  สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ของ 5G กับธุรกิจไทย ดังน้ี 

 

๔. Smart Digital Accelerator for Business 



๑๑ 
 

  บริษัท Arthur D Little ได้ทําการวิจัยอุตสาหกรรมท่ีจะได้รับประโยชน์จาก 5G ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  ความเป็นมาของ 5G ในประเทศไทย 
 

 
   
  ประเทศไทยมีการประมูล 5G เป็นประเทศแรกในอาเซียนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ุ ค.ศ. ๒๐๒๐  
โดยก่อนหน้าน้ันได้มีการทําวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มากพอสมควร หลังจากน้ันก็เกิดปัญหา
การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ จึงได้มีการนํา 5G และ AI มาช่วยในเรื่อง Healthcare ร่วมกับโรงพยาบาลต่าง ๆ  
 ในช่วง ๒-๓ ปีท่ีผ่านมา การนํา 5G ไปใช้กับองค์กรภาคธุรกิจยังมีไม่มากนัก เน่ืองจากต้องมี 
การพิสูจน์ความเป็นไปได้ (Proof of Concept) ว่าสามารถนํามาใช้กับธุรกิจได้จริง 
  ในปีแรก AIS ได้สร้างความต่ืนรู้ให้กับภาคธุรกิจว่า 5G สามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 
และมีการทดลองทดสอบกับหน่วยงานต่าง ๆ เรื่อยมา จนสามารถนํา 5G ไปใช้กับภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ 
ในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ซ่ึงเร็วกว่าท่ีบริษัท Arthur D Little และหน่วยงานอ่ืน ๆ คาดการณ์ไว้ 



๑๒ 
 

  การลงทุนและพัฒนา 5G สําหรับธุรกิจไทย 

 
 

  AIS ได้ประมูลคล่ืนความถ่ี 5G ครบท้ัง ๓ ย่านความถ่ี ได้แก่ High Band, Mid Band และ Low Band 
และได้ขยายความครอบคลุมโดยเฉพาะในพ้ืนท่ี EEC ซ่ึงท่ัวประเทศครอบคลุมร้อยละ ๘๕ ของประชากรไทย 
และครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพ้ืนท่ีท่ีจําเป็นต้องใช้ 5G ใน EEC และโดยประการสําคัญ คือ การสร้าง 
Platform เพ่ือให้การนําแอปพลิเคชัน 5G มาใช้สามารถเกิดข้ึนได้จริง 
  ท้ังน้ี เป้าหมายท่ี AIS อยากไปให้เกิดข้ึน คือ องค์กรธุรกิจต่าง ๆ สร้าง Used Case และ Solutions 
ของอุตสาหกรรมน้ัน ๆ ได้ ซ่ึงจะสําเร็จได้จําเป็นต้องมีพันธมิตรอันได้แก่ Huawei รวมถึงองค์กรธุรกิจหรือ 
ผู้ท่ีทําวิจัยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในธุรกิจน้ัน ๆ ร่วมกันสร้าง Used Case 
และ Solution 
 

 

   

 



๑๓ 
 

 ความร่วมมือกับ SCG :  
  การทํางานในเหมืองหินมีอันตรายและการปล่อยมลพิษ จึงได้มีความร่วมมือกันโดยการใช้ 5G 
ในการทําเหมืองให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ (จากการประเมินสามารถลดได้ ๑ ใน ๓)  
ลดต้นทุน และการทํางานมีความปลอดภัย โดยคาดหวังว่าจะพัฒนาต่อไปจนไร้คนทํางาน (Unmanned) 
  ความร่วมมือกับบริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) :  
  ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี EEC จังหวัดระยอง เป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย  
และจัดส่งช้ินส่วนให้กับโรงงานและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมรถยนต์ ได้นํา 5G และ AI ไปใช้ในส่วน Warehouse 
ได้แก่ รถลําเลียงสินค้าไร้คนขับ (Automated Guided Vehicles: AGV) การเรียงสินค้า และตรวจสอบ
ข้อบกพร่องของสินค้าจากสายการผลิต (Video Analytic machine Learning) ซ่ึงการนําเทคโนโลยีมา 
ใช้น้ันช่วยลดพ้ืนท่ีในการทํางาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน โดยมีการประเมินว่าสามารถลดต้นทุน 
ได้ถึงร้อยละ ๓๐ กล่าวคือ เป็นกระบวนการท่ีทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดการสูญเปล่า (Lean 
Manufacturing)  
  AIS มีความเช่ือม่ันในความเป็น Ecosystem และ Partnership ท่ีจะทําให้เกิด 5G Used Case 
ซ่ึง AIS มีพันธมิตร ดังน้ี 
 

 
 

  ท้ังน้ี AIS มุ่งหวังให้พันธมิตรทางธุรกิจเติบโตได้ มีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ีม่ันใจได้ และรักษา
ส่ิงแวดล้อมลดการใช้พลังงาน ทําให้เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยย่ังยืนและม่ันคง “เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน” 

 



๑๔ 
 

 ประเด็นคําถามของคณะกรรมาธิการ 
  - การใช้ 5G ในลักษณะก้าวกระโดดหรือโครงการใหม่หรือไม่ 
  ตอบ มีการนํา 5G ไปใช้กับธุรกิจใหม่โดย Startup ในการหา Solution ต่าง ๆ ให้กับโรงงาน
ให้เกิด Sustainable ซ่ึงเป็นเทรนด์ของโลก เช่น การตรวจสอบการร่ัวไหล (leakage) การบําบัดนํ้าเสีย  
การลดมลพิษ เพ่ือให้ประสิทธิภาพในภาพรวมขององค์กรดีข้ึน ซ่ึงหากทําได้ดีในระยะยาวจะช่วยส่งเสริม 
การแข่งขันของไทยได้ 
 
 

 

 นายสมบูรณ์  มาตรคําจันทร์ Head of New Product 
System Partnering Unit บรรยายในหัวข้อ ARI Verse – The next 
chapter of AIS Metaverse สรุปไดด้ังน้ี 

  คําจํากัดความของ Metaverse  
  มีหลายคนได้ให้คําจํากัดความของ Metaverse ไว้ โดยสรุป 
คือ การมีโลกอีกโลกหน่ึงเป็นโลกเสมือนท่ีสร้างข้ึนโดยเทคโนโลยีดิจิทัล 
และคนเข้าไปใช้ชีวิตในน้ัน โดยใจความสําคัญคือ ความต่อเน่ืองของ
ข้อมูลและความเป็นตัวตนของมนุษย์ ท้ังน้ี AIS เช่ือว่า Metaverse คือ 
เทคโนโลยีท่ีจะต่อยอดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า  
  The Metaverse Use Case (ข้อมูลจาก ChatGPT) มีดังน้ี 

 
  AIS Metaverse เวอร์ช่ันแรกยังเป็น Semi-Metaverse ซ่ึงฉากหน้าเป็น 3D ส่วนฉากหลัง 
เป็น Web1 และ Web2 สร้างข้ึนเป็น AIS Market place สําหรับการเลือกซ้ือสินค้าและบริการของ AIS 
 AIS ต้องการให้ทุกคนได้เข้าถึง Metaverse จึงมี รูปแบบเพ่ือตอบสนอง Real Sector โดยใช้ 
โครงสร้างพื้นฐานผนวกกับเทคโนโลยี Block Chain, Machine Learning, AI, IoT เพ่ือทําให้เกิดประสบการณ์ใหม่
กับลูกค้า 

๕. ARI Verse – The next chapter of AIS Metaverse



๑๕ 
 

 AIS ร่วมกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดตั้งย่านนวัตกรรมข้ึนในย่านอารีย์ในโครงการ  
“ย่านนวัตกรรมอารีย์ - Ari Innovation District”  เพ่ือพัฒนาย่านอารีย์ให้เป็นพ้ืนท่ีทดสอบทดลอง Solutions 
ใหม่ ๆ (Sandbox) ด้านการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยี AI, Robotic และ Immersive & IoT สําหรับเตรียม
ความพร้อมก่อนนําไปให้บริการในเชิงพาณิชย์ โดยมีพันธมิตร ดังน้ี 

 
 

  โดยมี Use case ดังน้ี  

 
 
 Ariverse ได้จําลอง “เกาะอารีย์” และจําลองสถานท่ีต่าง ๆ ไว้ในพ้ืนท่ีท้ังพ้ืนท่ีสาธารณะ 
และพื้นท่ีเชิงพาณิชย์ เช่น  
  พ้ืนท่ีสาธารณะ : สนามกีฬา เวทีคอนเสริต ศูนย์แสดงนิทรรศการ ห้องสมุด โรงพยาบาล เป็นต้น 
  พ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์ : ร้านค้า รถเข็นขายอาหาร รถกระบะขายอาหาร 
   



๑๖ 
 

  Metaverse ในประเทศไทย เช่น 

 
   Metaverse ต่างประเทศ ท่ีมีช่ือเสียง เช่น 

 
 Ariverse Use case  

 



๑๗ 
 

  อุปสรรคของ Metaverse (ข้อมูลจาก ChatGPT) 
  ๑. Technical Limited : AIS เช่ือม่ันว่าสามารถขับเคลื่อนเทคโนโลยีได้ ยกเว้นเทคโนโลยีท่ียัง
มาไม่ถึง  
  ๒. Interoperability การทํางานร่วมกันของโลกเสมือนแต่ละโลก  
 ๓. Privacy & Security  
  ๔. Law & Regulation  
  ๕. Ethic & Inclusive  

 การจัดต้ังสมาคม 
  ”สมาคมเมืองนฤมิต” ภายใต้ช่ือโปรเจก NEXTClan” ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือผสานความร่วมมือในการสร้างระบบนิเวศด้านเมต้าเวิร์สโดยการการกําหนดมาตรฐานและวางแนวทาง
ปฏิบัติ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับเมืองนฤมิต 

 
 

 ประเด็นคําถามของคณะกรรมาธิการ 
  - AIS มีโครงการสร้าง Metaverse ตาม Content ของภาคส่วนต่าง ๆ หรือไม่ 
  ตอบ AIS ไม่ได้รับทํา Metaverse โดยตรง แต่มีพันธมิตรท่ีให้บริการในเร่ืองน้ี โดย AIS  
จะเป็นผู้สร้าง Platform ให้ทุกคนเข้ามาใช้งานร่วมกันบนโครงสร้างพื้นฐานแบบเดียวกัน 

  

 



๑๘ 
 

 

 
 ผศ.ดร.นักสิทธ์ิ  นุ่มวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล บรรยายในหัวข้อ CAV (Connected 
and Autonomous Vehicle) ยานยนต์อัตโนมัติ รถรับส่งไร้คนขับจากคล่ืนความถ่ี 5G ว่ิงภายในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  โครงการ 5G Autonomous Shuttle ยานยนต์อัตโนมัติ
สําหรับรับส่งผู้โดยสารเช่ือมต่อเครือข่าย 5G ได้รับทุนจาก
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) 
กสทช. 
  ศูนย์วิจัย Smart Mobility Research Center จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ก่อตั้งข้ึนเม่ือ ค.ศ. ๒๐๑๒ โดยเน้น ๓ เรื่องหลัก
ของการเดินทาง ได้แก่ ความปลอดภัย ความฉลาด และความย่ังยืน 
ท้ังน้ี ยานยนต์สมัยใหม่จะมุ่งเน้น C-A-S-E อันได้แก่ Connected 

– Autonomous – Shared – Electric  

 

 ระดับของรถอัตโนมัติ แบ่งได้ตั้งแต่ Level 0 ถึง Level 5 ซ่ึงรถที่มีขายในท้องตลาดแล้ว คือ 
Level 0 ถึง Level 2 ส่วนระดับท่ีสามารถว่ิงได้เองจะเร่ิมตั้งแต่ Level 3 ข้ึนไป ท้ังน้ี โครงการของศูนย์ฯ 
จะเน้น Level 3 โดยว่ิงในพ้ืนท่ีเฉพาะในความเร็วต่ํา 
 

๖. CAV (Connected and Autonomous Vehicle) ยานยนต์อัตโนมัติ 



๑๙ 
 

 
   

  ยานยนต์อัตโนมัติสามารถแบ่งส่วนย่อยได้เป็น ๖ ระบบ ประกอบด้วย 
 ๑. Perception : การรับรู้สิ่งแวดล้อม โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับ (เช่น กล้อง/เรดาร์) 
  ๒. Localization : การระบุตําแหน่งรถโดยเทียบกับแผนท่ี 
  ๓. Planning : วางแผนการเดินรถ การหลบหลีกส่ิงกีดขวาง 
 ๔. Control : การควบคุมยานยนต์ให้ว่ิงตามเส้นทางท่ีกําหนดไว้ 
  ๕. Communication : การรับรู้ข้อมูลภายนอก 
  ๖. Human Machine Interface (HMI) : การส่ือสารระหว่างคนกับ Machine  

 โครงการ 5G Autonomous Shuttle  
  ประเทศไทยมีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นลําดับต้น ๆ ของโลก 
รวมถึงกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยานยนต์ขับข่ีอัตโนมัติหรือ Autonomous Car จะช่วยตอบสนอง 
ความต้องการของผู้โดยสาร ทําให้สามารถเดินทางได้สะดวกสบายมากย่ิงข้ึน และยังเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่
ผู้โดยสาร ย่ิงไปกว่าน้ัน รถขับข่ีอัตโนมัติจะทําให้เกิดรูปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ ท้ังในภาคการคมนาคมขนส่ง
ผู้โดยสารและในภาคการขนส่งสินค้า เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่จําเป็นต้องมีการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบ
ต่าง ๆ และการเช่ือมต่อกับสรรพส่ิงหรือเรียกว่า V2X เพ่ือใช้ในการนําทาง การเตือนภัยผู้ขับข่ี รวมถึง 
การสร้างความสุนทรียะให้กับผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร เทคโนโลยี 5G สามารถตอบสนองความต้องการใน 
การรับส่งข้อมูลจํานวนมากด้วยอัตราเร็วสูง โดยมีความหน่วงเวลาต่ํา รวมถึงเช่ือมต่อได้อย่างรวดเร็ว  
และเสถียร เม่ือมีอุปกรณ์ลูกข่ายจํานวนมาก จึงเป็นท่ีมาของโครงการทดลองการส่ือสารด้วยระบบ 5G 
สําหรับรถไร้คนขับ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Smart Mobility Research 
Center ภายใต้การสนับสนุนจาก กทปส. กสทช. และ AIS โดยมีวัตถุประสงค์ 
  ๑. พัฒนาและทดสอบความสามารถของรถอัตโนมัติระดับท่ี ๓ หรือ Autonomous Shuttle  
  ๒. ทดสอบการส่ือสารข้อมูลระหว่างรถอัตโนมัติกับระบบอ่ืน ๆ ภายใต้โครงข่าย 5G 
  ๓. พัฒนาและทดสอบ Use case หรือการใช้งาน 



๒๐ 
 

 นอกจากน้ันแล้วยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และจัดทําข้อเสนอแนะการใช้งาน
ระบบรถอัตโนมัติ หรือ Autonomous Shuttle ในประเทศไทย 
  โดยมีการดําเนินกิจกรรมครอบคลุมใน ๓ หมวดหลัก ได้แก่ 
  ๑. การทดสอบรถขับเคล่ือนอัตโนมัติระดับท่ี ๓ ในรูปแบบ Electric Autonomous Shuttle  
  ๒. การทดสอบระบบส่ือสารของรถบนโครงข่าย 5G 
  ๓. การทดสอบ Use case 
  โดยได้มีการดําเนินงานกิจกรรมทดสอบต่าง ๆ โดยรถต้นแบบ ๓ คัน ในพ้ืนท่ีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และพ้ืนท่ีภายใน กสทช. 
  การทดสอบรถขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับท่ี ๓ ประกอบด้วย 
  ๑. การทดสอบระบบตรวจสภาพแวดล้อมผ่านระบบเซนเซอร์ และการระบุตําแหน่งตัวรถ 
ผ่านระบบแผนท่ีความละเอียดสูง 
  ๒. การทดสอบระบบการประมวลสภาพแวดล้อมรอบรถ ระบบการระบุตําแหน่ง ระบบวางแผนการวิ่งรถ 
และการตัดสินใจของตัวรถหรือ High Level Control System  
 ๓. การทดสอบระบบควบคุมการขับข่ี และการเคล่ือนท่ีของรถ หรือ Low Level Control System 
  การทดสอบระบบส่ือสารของรถบนโครงข่าย 5G ประกอบด้วย 
  ๑. ระบบการรับส่งข้อมูล C-V2X มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลระหว่างรถไร้คนขับ 
แต่ละคัน เพ่ือสร้างการรับรู้ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดนอกระยะสายตาของรถไร้คนขับคันอ่ืน และเฝ้าระวังอุบัติเหตุ
จากการชน 
  ๒. ระบบรับส่งข้อมูล V2N โดยอาศัยโครงข่ายส่ือสารเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างรถ
แต่ละคัน  
  การพัฒนาและทดสอบ Use case ประกอบด้วยการทดสอบทั้งหมด ๕ module ได้แก่ 
  ๑. Module streaming วีดิโอผู้โดยสารผ่านโครงข่าย 5G เพ่ือแสดงผลท่ีศูนย์ควบคุม  
  ๒. Web Application และการจัดการ และ Dashboard สําหรับสังเกตการณ์ 
 ๓. Module แจ้งเตือนอุบัติเหตุ 
  ๔. Module เฝ้าระวังอาการหลับใน โดยอาศัยการประมวลผลวิดีโอ streaming ดวงตาของผู้ขับข่ี 
  ๕. Module การนับจํานวนผู้โดยสาร 
  นอกเหนือจากน้ัน โครงการยังได้ดําเนินกิจกรรม Demo Day ซ่ึงประกอบด้วย กิจกรรมสาธิต
การทํางานของ Autonomous Shuttle ในพ้ืนท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  โครงการทดลองการส่ือสารด้วยระบบ 5G สําหรับรถไร้คนขับสามารถเกิดข้ึนได้จากการบูรณาการ
ความร่วมมือ ท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยผลลัพธ์จากโครงการดังกล่าวได้ยังให้เกิด
นวัตกรรมการพัฒนารถไร้คนขับและการทดสอบการส่ือสารผ่านระบบโครงข่าย 5G โดยคณะนักวิจัยชาวไทย
ซ่ึงส่งกระทบเชิงบวกต่อท้ังโอกาสและมูลค่าสําหรับอุตสาหกรรมขนส่งยานยนต์ โทรคมนาคม และอุตสาหกรรม 
ท่ีเก่ียวเน่ืองต่าง ๆ ภายในประเทศไทย 
  



๒๑ 
 

 ประเด็นคําถามของคณะกรรมาธิการ 
  - ปัจจุบันการประกันภัยครอบคลุมถึงรถไร้คนขับหรือไม่ 
  ตอบ ปัจจุบันการประกันภัยยังไม่ครอบคลุมถึงรถอัตโนมัติ ซ่ึงในการพิจารณาความรับผิดต่าง ๆ 
จําเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ในการเก็บข้อมูลระหว่างขับเคล่ือนรถ เพื่อเป็นหลักฐานช้ีชัดความผิดได้ 
 
 
 
 

  นายวิศรุต  กัลย์จารึก ผู้จัดการศูนย์ Thailand 5G Ecosystem 
Innovation Center บรรยายเ ร่ือง “การแพทย์อัจฉริยะ  
ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน” 
สรุปได้ดังน้ี 

  ในพ้ืนท่ีห่างไกลมีจํานวนแพทย์ต่อประชากรน้อยกว่า 
ในเมืองเกือบ ๕ เท่า กล่าวคือ ในพ้ืนท่ีห่างไกลมีแพทย์ ๑.๔ คน  
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ในขณะท่ีเขตเมืองมีแพทย์ ๖.๗ คน 
ความขาดแคลนบุคลากรการแพทย์นํามาซ่ึงความเหล่ือมลํ้า 

ด้านการบริการสุขภาพ ซ่ึงเทคโนโลยีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกท้ัง ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่ 
“สังคมผู้สูงอายุ” โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๘๓ จํานวนประชากรท่ีมีอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปจะเพิ่มข้ึน 
เป็น ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔ น่ันหมายความว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. การแพทย์อัจฉริยะ  



๒๒ 
 

  กระทรวงดิ จิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิ ทัล (depa)  
และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จํากัด ได้ร่วมกันสร้างศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation 
Center (5G EIC) ณ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิ จิทัล กรุงเทพฯ เ ม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓  
เพ่ือผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 5G ผสานความร่วมมือของท้ังระบบนิเวศ ให้ประเทศไทยพร้อม
เดินหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ด้วย  
 

 
 เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้มีวิวัฒนาการมาสองร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่การเร่ิมผลิตวัคซีน  
พัฒนาเรื่อยมาจนยุคปัจจุบันท่ีใช้การเช่ือมต่อการส่ือสารโครงข่าย 5G และ Cloud มาพัฒนาการแพทย์ 
Digital Heath ซ่ึงท่ีเห็นได้ชัดและมีผลกระทบเชิงบวกมากคือ การแพทย์ทางไกล (Tele-medicine)  
ผู้ท่ีอยู่ห่างไกลได้รับคุณภาพการรักษาเหมือนผู้ท่ีอยู่ในเมือง 

 
 
  
  



๒๓ 
 

 ตัวอย่างการใช้ 5G ในทางการแพทย์  
  ๑. 5G Tele-Medicine : การแพทย์ทางไกลในงานว่ิงมาราธอน จากเดิมต้องใช้แพทย์ประจํา
จุดบริการทางการแพทย์ ซ่ึงบุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอ ได้เปล่ียนมาเป็นตั้ง Router 5G และส่งภาพ
สัญญาณมายัง Control Station ซ่ึงแพทย์สามารถตรวจดูอาการนักว่ิงท่ีได้รับบาดเจ็บได้จากทุกจุด ทําให้ช่วย
ลดการใช้บุคลากรทางการแพทย์ 

 

  ๒. 5G Operating room Intercommunication : การส่ือสารจากแพทย์ห้องผ่าตัดมายัง
พยาบาลด้านนอก เพ่ือแจ้งขออุปกรณ์หรือส่ิงจําเป็นในระหว่างผ่าตัดโดยแพทย์ไม่ต้องออกมาจากห้องผ่าตัด 
ทําให้พยาบาลสามารถ monitor ได้ทุกห้องผ่าตัด (โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา) 

 
  
  



๒๔ 
 

 ๓. 5G Bedsore Prevention System : การป้องกันแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียง ซ่ึงการพลิกตัว
ผู้ป่วยทุก ๆ ระยะเวลา ไม่เพียงแค่ส้ินเปลืองงบประมาณและบุคลากร แต่ยังเป็นการรบกวนการพักผ่อน 
ของผู้ป่วยด้วย เทคโนโลยี 5G จะช่วยในการปรับพ้ืนผิวของเตียงท่ีเป็นลูกอากาศ ทําให้เกิดการถ่ายนํ้าหนัก
หมุนเวียนได้ทุก ๆ ๒ ช่ัวโมง ไม่เกิดแผลกดทับ 

 
  ๔. 5G Medical Trolley : ตู้ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เคล่ือนย้ายได้ เพ่ือให้พยาบาลเข้าไป 
ในห้องผู้ป่วยแทนแพทย์ โดยแพทย์จะประจําท่ี Command Center ตรวจคนไข้ผ่านวิดีโอความละเอียดสูง 
สามารถส่ังจ่ายยาทางไกลได้  

 
  ๕. 5G Preventive Care Car & Tele-Consult : คลินิกเคล่ือนท่ี ตู้คอนเทนเนอร์ท่ีมีชุดตรวจ
สุขภาพ และรถยนต์สามารถลากไปได้ในทุกท่ี  

 



๒๕ 
 

  ๖. 5G Smart Ambulance กับการตรวจสุขภาพทางไกล ซ่ึงสร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากท่ีสุด 
ในขณะน้ี ท้ังผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และการตรวจเชิงรุก (ผู้ป่วยท่ีไม่รู้ตัวเองว่าปความดันหรือหัวใจผิดปกติ) 

  

  ๗. 5G Remote OPD : การส่งผลสุขภาพผู้ป่วยท่ีอยู่ห่างไกลรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงให้แพทย์
วินิจฉัย โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไกล อันได้แก่ สัญญาณชีพ ความดัน การเต้นหัวใจ นํ้าตาลในเลือด ออกซิเจน 
ในเลือด ตลอดจนอัลตราซาวด์ทางไกล  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

  ประเด็นคําถามของคณะกรรมาธิการ 
  - เทคโนโลยีของนาฬิกาดิจิทัล Digital watch จะมีความสามารถเพียงพอต่อการรองรับเทคโนโลยี
สุขภาพได้เม่ือใด 
   ตอบ Hardware และ Software ของ Digital watch มีความพร้อมแล้ว เหลือเพียงการ Integrate 
เข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ Wearable Device ความแม่นยําจะไม่เท่าเทียมกับอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่น 
การวัดคล่ืนหัวใจของนาฬิกาจะสามารถวัดได้ ๑ Lead ในขณะท่ีเครื่องวัดปกติจะทําได้ ๑๒ Leads ส่วนค่า
พ้ืนฐาน เช่น อุณหภูมิ และความดัน สามารถใช้ตรวจสอบความผิดปกติเบ้ืองต้นได้ แต่ต้องไปตรวจอีกครั้ง 
ท่ีโรงพยาบาล 

  จากน้ัน คณะกรรมาธิการได้เย่ียมชมการทํางานระบบ Cyber Security ณ ห้อง Cyber Security 
Operation Center ช้ัน ๑๙  
  



๒๖ 
 

  เม่ือได้เวลาอันสมควรแล้ว พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ  
ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) วิทยากรผู้บรรยาย  
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
กับคณะกรรมาธิการ พร้อมมอบของท่ีระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน 
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